

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก  
ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓  
ในวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพนางดำออก

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายพจน์ธนพันธ์ โพธิ์ตุ่น	ประธานสภาเทศบาล	
๒	นายภิรมย์ โสสุวรรณ	รองประธานสภาเทศบาล	
๓	นายกนก ยอดมนต์	สมาชิกสภาเทศบาล	
๔	นายมานะ สุขโก	สมาชิกสภาเทศบาล	
๕	นายหจัน จันทรเอี่ยม	สมาชิกสภาเทศบาล	
๖	นายวิรัช จันทรโพธิ์	สมาชิกสภาเทศบาล	
๗	นายชูชาติ จิวแหยม	สมาชิกสภาเทศบาล	
๘	นางสาวนิถมล สีหะ	สมาชิกสภาเทศบาล	
๙	นางสมพร แสนพันธ์	สมาชิกสภาเทศบาล	
๑๐	นายนิรุทธ์ เรืองมาลัย	เลขานุการสภาเทศบาล	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นางม่วย บุญธรรม	สมาชิกสภาเทศบาล	ลาป่วย

## ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นางสาวปัทมา นุ่นประสิทธิ์	นายกเทศมนตรี	
๒	สิบตรีจ่านงค์ สกุลรัง	รองนายกเทศมนตรี	
๓	นายพีรเดช พิมพ์พรรค	รองนายกเทศมนตรี	
๔	นายเจษฎา เกตุตระกูล	ปลัดเทศบาล	
๕	นางสาววัฒนา นิเทียม	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รก. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	
๖	นายยศพัทธ์ มีสุข	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รก. ผู้อำนวยการกองคลัง	
๗	จำเอนเรศ สุวัติกะ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๘	นายเจษฎา คำวิจิตร	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	
๙	นายนพดล พรหมแก้ว	กำนันตำบลโพนางคำออก	
๑๐	นายรัชชัย กฤษนำพก	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖	
๑๑	นางสาวกนกวรรณ ตีรัตน์	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘	
๑๒	นายเกษม จูมัน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓	

## เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น

นายนิรุทธ์ เรืองมาลัย  
เลขาธิการสภาเทศบาล

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนางคำออกมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญ  
ท่านประธานสภาเทศบาลจตุรบุเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการ  
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ

นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น  
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางคำออก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  
ประจำปี ๒๕๖๓ ประชุมในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม  
เทศบาลตำบลโพนางคำออก

ระเบียบวาระที่ ๑เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น  
ประธานสภาเทศบาล

สำหรับเรื่องแรกผมขออธิบายเหตุผลที่เราเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ  
ครั้งนี้ เนื่องจากเราต้องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการเร่งด่วน เพื่อ  
บรรเทาปัญหาภัยแล้งในช่วงที่ชาวนาในตำบลของเรายังไม่ได้เริ่มทำนา  
ครับ โดยโครงการส่วนใหญ่จะเป็นการขุดลอกคูคลองและวางระบายน้ำ ซึ่ง

ผมได้ขอเปิดสมัยวิสามัญตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ มีกำหนดระยะเวลา ๑๕ วัน และเหตุผลที่ต้องเรียกประชุมเร่งด่วน เพราะเนื่องจากสมัยประชุมมีระยะเวลาที่จำกัด และสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ทางรัฐบาลได้มีการประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินแล้ว ซึ่งเราไม่รู้ว่าหากเราปล่อยระยะเวลาล่วงเลยไปจะได้ประชุมหรือไม่ และอาจไม่ทันต่อความต้องการของชาวบ้าน เนื่องจากปลายเดือนเมษายน ชาวบ้านจะเริ่มทำนากันแล้ว จึงเป็นเหตุผลที่ต้องเรียกประชุมด่วน ส่วนเรื่องที่สองเรามีสมาชิกใหม่ในเทศบาลตำบลโพนางคำออกคือ คุณเจษฎา คำวิจิตร นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เชิญแนะนำตัวต่อที่ประชุมครับ

นายเจษฎา คำวิจิตร  
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

สวัสดีครับ ผมนายเจษฎา คำวิจิตร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พื้นเพเป็นคนอินทร์บุรีครับ สาเหตุที่ย้ายมาเนื่องจากต้องการทำงานใกล้บ้านมากขึ้นครับ

นายพจน์พนธ์ โพธิ์ตุน  
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอเป็นตัวแทนเทศบาลตำบลโพนางคำออกในการต้อนรับครับ และเรื่องสุดท้ายวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล คือ นางม่วย บุญธรรม ขอลาป่วย เนื่องจากปัญหาสุขภาพ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ

## ระเบียบวาระที่ ๒

นายพจน์พนธ์ โพธิ์ตุน  
ประธานสภาเทศบาล

### เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

สำหรับวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ตามที่เทศบาลตำบลโพนางคำออก ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางคำออก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพนางคำออก ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตรวจสอบรายงานการประชุม จำนวน ๑๒ หน้า มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งนี้หรือไม่ครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดรับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

-รับรองรายงานการประชุม	๙	เสียง
-ไม่รับรอง	-	เสียง
-งดออกเสียง	๑	เสียง

## ระเบียบวาระที่ ๓

นายชูชาติ จี๊วะแหมม  
สมาชิกสภาเทศบาล

### กระทู้ถาม

๓.๑ มาตรการและวิธีการป้องกันอัคคีภัยภายในตำบลโพนางคำออก ขอเชิญท่าน สท.ชูชาติ จี๊วะแหมม เสนอกระทู้ต่อที่ประชุมครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ในกระทู้ถามเรื่องมาตรการและวิธีการป้องกันอัคคีภัยภายในตำบลโพนางคำออก เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่หมู่ที่ ๕ เป็นเหตุให้มีบ้านเสียหายจำนวน ๒ หลัง ผมได้คุยกับหลายๆฝ่ายว่าเราควรมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่พบหลังจากการเกิดเหตุการณ์หรือไม่อย่างไร จึงได้เสนอกระทู้ดังกล่าวเพื่อให้ทางผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามครับ

นางสาวปัทมา นุ่นประสิทธิ์  
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ค่ะ สำหรับแผนที่เราจะดำเนินการจะมีการวางแผน ๓ ระยะ สำหรับแผนระยะสั้น คือ จุดเติมน้ำสำหรับอัคคีภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ติดต่อประสานงานไปยังผู้นำท้องถิ่นในแต่ละหมู่บ้าน ในการดึงน้ำประปาในแต่ละหมู่บ้าน โดยปัจจุบันจุดเติมน้ำที่ได้รับการอนุเคราะห์จากท้องถิ่นได้แก่ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๕ วัดมะปราง หมู่ที่ ๖ วัดวังสาคร และประปาหมู่บ้านที่ ๘ ที่สำนักงานเทศบาลฯ ส่วนหมู่บ้านยังไม่ได้รับการตอบรับ ส่วนเรื่องที่สอง คือ เรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงตามจุดในหมู่บ้าน โดยเน้นคนที่ใช้งานเป็นประจำ และการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ส่วนแผนระยะกลาง การจัดการอบรมขั้นสูง โดยนำชุดเจ้าหน้าที่ อปพร. และจิตอาสาภัยพิบัติเข้าร่วมการอบรมและการซ้อมแผน ซึ่งการดำเนินการจะทำได้ต่อเมื่อมีงบประมาณที่บรรจุในเทศบัญญัติฯ และการวางแผนเรื่องการจัดทำแนวกันไฟในบริเวณป่า ที่นาของชาวบ้านมีทั้งที่เป็นแบบใช้และไม่ใช้งบประมาณ ส่วนแผนระยะยาว ต้องมีการตั้งอัตรากำลังกองบรรเทาสาธารณภัยซึ่งปัจจุบันนี้เทศบาลยังไม่มีตำแหน่งดังกล่าว และมีการสอบบรรจุเรื่อยๆจากพนักงานจ้างเหมาบริหารขึ้นเป็นลูกจ้างทั่วไป เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์และสามารถเข้ารับการอบรมตามโครงการต่างๆของหน่วยงานราชการได้ และการขยายถนนบริเวณหมู่ที่ ๕ ซึ่งจะมีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านต่อไป จึงขอเรียนต่อที่ประชุม ขอขอบคุณค่ะ

นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น  
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ผู้เสนอกระทู้มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ

นายชูชาติ จิวแหยม  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ จากที่ได้ฟังท่านนายกชี้แจงกระทู้ดังกล่าว ก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจว่ามีการวางแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวซึ่งเป็นแผนที่ใช้ได้ แต่ว่าก็ต้องมีกำหนดการณ์ว่าจะมีการเริ่มต้นและเสร็จสิ้นเมื่อใด ซึ่งแผนระยะยาวเป็นแผนที่สำคัญมากในการตั้งกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีข้าราชการที่มีความรู้เฉพาะเข้ามาจัดการดูแลในปัญหานี้ได้ ผมจึงอยากให้รับดำเนินการและอยากทราบว่า จะทำได้เมื่อไหร่ ขอขอบคุณครับ

นางสาวปัทมา นุ่นประสิทธิ์  
นายกเทศมนตรี

สำหรับเรื่องนี้แผนอัตรากำลังเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมานานมากแล้ว จะทำๆ แต่ระเบียบเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ไม่ว่าจะเป็นการปลดล๊อค การสอบการรับโอน ตอนนี้เป็นเรื่องบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกองช่างก็อยากจะมา ผู้อำนวยการกองคลังก็อยากจะมา แต่ยังไม่มีการปลดล๊อคต้องรอให้ส่วนกลางจัดสอบบรรจุให้ครบเสียก่อน และถึงปลดล๊อคให้มีการรับโอน จึงทำให้มีปัญหาเรื่องนี้ เป็นเรื่องของนโยบายแต่ละช่วงมันจึงขัดแย้งหลายเรื่อง และอีกเรื่องที่ทำท่านปลัดเทศบาลเสนอ คือ การเตรียมสถานที่เพื่อเป็นที่ตั้งกองบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางของ

นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น  
ประธานสภาเทศบาล  
นายชูชาติ จิวแหยม  
สมาชิกสภาเทศบาล

รถดับเพลิง และจัดซื้อรถน้ำดับเพลิงเพิ่ม ดังนั้น แผนระยะยาวคือการย้ายสถานที่การบรรเทาสาธารณภัยอยู่ฝากโน้นด้วย อันนี้เพิ่มเติมค่ะ ขอขอบคุณค่ะ  
ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ผู้เสนอกระทู้มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  
เชิญครับ

ผมมีเรื่องที่ยากเสนอแนะ ในการหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม อย่างเช่น เรามีสะพานข้ามคลองมหาราชหลายสะพานในพื้นที่ เราจะสามารถติดตั้งเป็นเครื่องส่งน้ำตรงนั้นได้เหมือนกับที่ซีน้ำร้ายทำที่สะพานบางปูน อย่างน้อยๆ เราก็สามารถไปเอาน้ำในจุดที่ใกล้ที่สุด สองก็คือเรื่องของประปาของทุกหมู่บ้านต้องรีบประสานขอความร่วมมือทุกหมู่บ้าน สำหรับเรื่องแหล่งน้ำผมอยากให้ทำได้มากที่สุดในตำบลเรา และสำรวจหัวแดงที่ใช้การไม่ได้ เพราะหากเกิดเหตุอีกจะเกิดความเสียหายมาก และอีกเรื่องคือการเตรียมพร้อมของเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เราเนี่ย ท่านเตรียมพร้อมอย่างไร หากเกิดเหตุ จะแจ้งไปที่ใคร ใครเป็นคนรับแจ้งเหตุ พอรับแล้วท่านแจ้งไปที่ใคร ท่านดำเนินการอย่างไร ท่านมีวิธีการหรือไม่ อย่างเช่นครั้งที่แล้วผมยกตัวอย่าง มันเห็นเหตุการณ์และเห็นว่ามันมีความสะเปะสะปะ ผมอยากทราบว่าเราสร้างระบบไว้ดีหรือยัง วันนั้นที่เกิดเหตุการณ์มีใครแจ้งนายกฯ หรือไม่ เพราะฉะนั้นในหลักการเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมื่อได้รับการแจ้ง ต้องรีบไปยังสถานที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด หลังจากนั้นจึงแจ้งให้นายกฯ ทราบ เพราะทางนายกต้องประสานงานไปยังอำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัดต่อ ซึ่งต่อไปเราต้องมีจิตอาสาดับเพลิงระดับหมู่บ้าน เช่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ต้องเป็นอาสาดับเพลิงประจำหมู่บ้าน และต้องมีสัญญาณเตือนภัยเพื่อเตือนภัยชาวบ้าน ผมอยากให้เราเอาไปคิดว่าจะมีวิธีการอย่างไร ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

#### ระเบียบวาระที่ ๔

นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น  
ประธานสภาเทศบาล

#### เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ขอบคุณท่านสท.ชูชาติครับ สำหรับวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
**๔.๑ ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโพนางดำออก** เชิญท่านนายกฯ เสนอต่อที่ประชุมครับ

นางสาวปัทมา นุ่นประสิทธิ์  
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ค่ะ ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำออก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ของเทศบาลตำบลโพนางดำออก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และข้อ ๒๒/๒ ในกรณีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหาร เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร

ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดย แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมในรายละเอียดโครงการ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อย่างที่สองคือการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาให้เกิด ความเหมาะสม จึงนำเรียนต่อที่ประชุมค่ะ

นายพจน์ธนพงษ์ โพธิ์ตุน  
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ต่อไปวาระที่ ๔.๒ รายงานฐานะทางการเงิน เงิน  
เงินสะสมคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอเชิญท่าน  
นายกเทศมนตรีครับ

นางสาวปัทมา นุ่นประสิทธิ์  
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมการ  
ประชุมทุกท่านค่ะ ในการดำเนินการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในทุกๆ ครั้ง  
ต้องมีการรายงานฐานะการเงินให้ที่ประชุมทราบ ดิฉันจึงขอรายงานเงิน  
สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓  
รายละเอียดดังนี้

๑. เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากการตรวจสอบยอดเงิน และหัก  
เงินสะสมที่ต้องฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว ยอดเงินสะสมสุทธิ  
รวมจำนวนเงิน ๒๗,๒๑๑,๙๘๐.๘๕ บาท

๒. สำรองลูกหนี้ค่าภาษี จำนวนเงิน ๔๑,๑๔๘.๓๐ บาท หักแล้วคงเหลือ  
จำนวนเงิน ๒๗,๑๗๐,๘๓๒.๕๕ บาท

๓. สำรองเงินขาดบัญชี จำนวน ๖,๑๗๓,๔๕๙.๓๘ บาท หักแล้วคงเหลือ  
จำนวนเงิน ๒๐,๙๙๗,๓๗๓.๑๗ บาท

๔. สำรองจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงสร้างพื้นฐาน ที่สถานอนุมัติ  
ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๗๑,๐๐๐  
บาท หักแล้วคงเหลือจำนวนเงิน ๑๘,๗๒๖,๓๗๓.๑๗ บาท

๕. สำรองงบบุคลากร ๖ เดือน เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท หักแล้ว  
คงเหลือ จำนวนเงิน ๑๕,๐๒๖,๓๗๓.๑๗ บาท

๖. สำรองกรณียังไม่ได้รับเงินจัดสรรเงินอุดหนุน เงินเดือน ค่าตอบแทน ครู  
ผู้ดูแลเด็ก ประมาณ ๓ เดือน และอื่นๆ เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ  
ประมาณ ๒ เดือน เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท หักแล้วคงเหลือ เป็น  
จำนวนเงิน ๑๒,๐๒๖,๓๗๓.๑๗ บาท

๗. สำรองกรณีเหตุสาธารณภัย ๑๐% เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๒,๖๓๗.๓๒  
บาท หักแล้วคงเหลือ จำนวนเงิน ๑๐,๘๒๓,๗๓๕.๘๕ บาท

#### สรุป

๑. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ หลังจากหักงบสำรองจ่ายทุกประเภท  
แล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๘๒๓,๗๓๕.๘๕ บาท (สิบล้านแปดแสนสอง  
หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบบ้าบาทแปดสิบบ้าสตางค์)

๒. ข้อมูลทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวนเงิน  
๒๑,๕๖๒,๐๑๒.๕๘ บาท (ยี่สิบล้านห้าพันห้าแสนหกหมื่นสองพันสิบบ้าบาท  
ห้าสิบบ้าสตางค์) จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ

นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น  
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะสอบถามในรายงาน  
ฐานะทางการเงิน เงินสะสมคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
หรือไม่ครับ หากไม่มี ผมขอไประเบียบวาระต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ ๕

นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น  
ประธานสภาเทศบาล

#### เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

**๕.๑ การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓** เรามีโครงการที่เสนอเพื่อพิจารณา จำนวนทั้งหมด ๑๘  
โครงการ โครงการที่ ๑ โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ บริเวณบ้านนางประนอม  
บัวเมือง หมู่ที่ ๖ จากถนนสายเอเชียถึงถนนสายประชาธิปไตย (ยุทธศาสตร์)  
กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๒๐ เมตร งบประมาณ ๒๒,๐๐๐  
บาท ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอต่อที่ประชุมครับ

นางสาวปัทมา นุ่นประสิทธิ์  
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม  
การประชุมทุกท่าน ค่ะ ดิฉันขอเสนอโครงการขุดลอกคูส่งน้ำ บริเวณบ้าน  
นางประนอม บัวเมือง หมู่ที่ ๖ จากถนนสายเอเชียถึงถนนสายประชาธิปไตย  
(ยุทธศาสตร์) กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๒๐ เมตร  
งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมค่ะ

นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น  
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในโครงการก่อสร้าง  
ดังกล่าวหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่าย  
ขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคูส่งน้ำ บริเวณบ้านนางประนอม บัวเมือง  
หมู่ที่ ๖ จากถนนสายเอเชียถึงถนนสายประชาธิปไตย (ยุทธศาสตร์) กว้าง  
เฉลี่ย ๒.๐๐ - ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๒๐ เมตร งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท  
โปรดยกมือขึ้น

#### มติที่ประชุม

-เห็นชอบ	๙	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๑	เสียง

โครงการที่ ๒ โครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อ เรียบถนนสาย  
ประชาธิปไตย (ยุทธศาสตร์) ทิศตะวันออก หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๑ จากถนนสาย  
หนองตาเกือก หมู่ที่ ๗ ถึงถนนท่าไทร-เขาแก้ว กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐-๓.๕๐  
เมตร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๒๘,๐๐๐ บาท ขอเชิญท่านนายกฯ  
เสนอต่อที่ประชุมครับ

นางสาวปัทมา นุ่นประสิทธิ์  
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม  
การประชุมทุกท่าน ค่ะ ดิฉันขอเสนอโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อม  
วางท่อ เรียบถนนสายประชาธิปไตย (ยุทธศาสตร์) ทิศตะวันออก หมู่ที่ ๗ -  
หมู่ที่ ๑ จากถนนสายหนองตาเกือก หมู่ที่ ๗ ถึงถนนท่าไทร-เขาแก้ว กว้าง  
เฉลี่ย ๓.๐๐-๓.๕๐ เมตร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๒๘,๐๐๐ บาท  
เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมค่ะ

นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น  
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในโครงการก่อสร้าง  
ดังกล่าวหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่าย

ขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อ เรียบถนนสาย  
ประชาธิปไตย (ยุทธศาสตร์) ทิศตะวันออก หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๑ จากถนนสาย  
หนองตาเกือก หมู่ที่ ๗ ถึงถนนท่าไทร-เขาแก้ว กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐-๓.๕๐  
เมตร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๒๘,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ	๙	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๑	เสียง

โครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อบ่อกัก จาก  
บริเวณบ้านนางประทุม โพธิ์ตุ่น ถึง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กว้าง ๐.๕๐ เมตร  
ยาว ๘๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๙๐ เมตร หมู่ที่ ๖ งบประมาณ  
๑๓๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอต่อที่ประชุมครับ

นางสาวปัทมา นุ่นประสิทธิ์  
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม  
การประชุมทุกท่าน ค่ะ ดิฉันขอเสนอโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม  
วางท่อบ่อกัก จากบริเวณบ้านนางประทุม โพธิ์ตุ่น ถึง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา  
กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๙๐ เมตร หมู่ที่ ๖  
งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมค่ะ

นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น  
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในโครงการก่อสร้าง  
ดังกล่าวหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่าย  
ขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อบ่อกัก จาก  
บริเวณบ้านนางประทุม โพธิ์ตุ่น ถึง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กว้าง ๐.๕๐ เมตร  
ยาว ๘๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๙๐ เมตร หมู่ที่ ๖ งบประมาณ  
๑๓๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ	๙	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๑	เสียง

โครงการที่ ๔ โครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อ ถนนสายกลาง หมู่  
ที่ ๓ จากถนนประชาธิปไตย (ยุทธศาสตร์) ที่นายนายจรัญ ชัยบุรินทร์ ถึง  
คลองชัยนาท - ป่าสัก กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒,๖๕๐ เมตร  
งบประมาณ ๑๒๘,๐๐๐ บาท ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอต่อที่ประชุมครับ

นางสาวปัทมา นุ่นประสิทธิ์  
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม  
การประชุมทุกท่าน ค่ะ ดิฉันขอเสนอโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อม  
วางท่อ ถนนสายกลาง หมู่ที่ ๓ จากถนนประชาธิปไตย (ยุทธศาสตร์) ที่นา  
นายจรัญ ชัยบุรินทร์ ถึงคลองชัยนาท - ป่าสัก กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว  
๒,๖๕๐ เมตรงบประมาณ ๑๒๘,๐๐๐ บาท เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงิน  
สะสมค่ะ

นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น  
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในโครงการก่อสร้าง  
ดังกล่าวหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่าย  
ขาดเงินสะสม โครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อ ถนนสายกลาง



มติที่ประชุม	<p>หมู่ที่ ๓ จากถนนประชาธิปไตย (ยุทธศาสตร์) ที่ถนนจรัญ ชัยบุรีรินทร์ ถึง คลองชัยนาท - ป่าสัก กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒,๖๕๐ เมตร งบประมาณ ๑๒๘,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น</p> <table border="0"> <tr> <td>-เห็นชอบ</td> <td>๙</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>-ไม่เห็นชอบ</td> <td>-</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>-งดออกเสียง</td> <td>๑</td> <td>เสียง</td> </tr> </table>	-เห็นชอบ	๙	เสียง	-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	-งดออกเสียง	๑	เสียง
-เห็นชอบ	๙	เสียง								
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง								
-งดออกเสียง	๑	เสียง								
นางสาวปัทมา นุ่นประสิทธิ์ นายกเทศมนตรี	<p><u>โครงการที่ ๕</u> โครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำ สายคลองคู่ หมู่ที่ ๑ จากถนนสายเอเชีย เรียบถนนท่าไทร-เขาแก้ว ถึงถนนสายประชาธิปไตย (ยุทธศาสตร์) กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐-๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๓๔,๐๐๐บาท ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอต่อที่ประชุมครับ</p> <p>กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ค่ะ ดิฉันขอเสนอโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำ สายคลองคู่ หมู่ที่ ๑ จากถนนสายเอเชีย เรียบถนนท่าไทร-เขาแก้ว ถึงถนนสายประชาธิปไตย (ยุทธศาสตร์) กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐-๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๓๔,๐๐๐บาท เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมค่ะ</p>									
นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น ประธานสภาเทศบาล	<p>ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในโครงการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำ สายคลองคู่ หมู่ที่ ๑ จากถนนสายเอเชีย เรียบถนนท่าไทร-เขาแก้ว ถึงถนนสายประชาธิปไตย (ยุทธศาสตร์) กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐-๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๓๔,๐๐๐บาท โปรดยกมือขึ้น</p>									
มติที่ประชุม	<table border="0"> <tr> <td>-เห็นชอบ</td> <td>๙</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>-ไม่เห็นชอบ</td> <td>-</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>-งดออกเสียง</td> <td>๑</td> <td>เสียง</td> </tr> </table>	-เห็นชอบ	๙	เสียง	-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	-งดออกเสียง	๑	เสียง
-เห็นชอบ	๙	เสียง								
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง								
-งดออกเสียง	๑	เสียง								
นางสาวปัทมา นุ่นประสิทธิ์ นายกเทศมนตรี	<p><u>โครงการที่ ๖</u> โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ พร้อมวางท่อ ถนนสายคลองป้าร้อยโค้ง หมู่ที่ ๘ จากถนนสายเอเชีย ถึงคั่นคลองชัยนาท-ป่าสัก (ที่ถนนนายสมคิด ชัยบุรีรินทร์) และถึงคลองหนองระมาน (ที่ถนนนายชำนาญ อยู่สม) กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๙๐ เมตร งบประมาณ ๒๗๕,๐๐๐ บาท ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอต่อที่ประชุมครับ</p> <p>กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ค่ะ ดิฉันขอเสนอโครงการขุดลอกคูส่งน้ำ พร้อมวางท่อ ถนนสายคลองป้าร้อยโค้ง หมู่ที่ ๘ จากถนนสายเอเชีย ถึงคั่นคลองชัยนาท-ป่าสัก (ที่ถนนนายสมคิด ชัยบุรีรินทร์) และถึงคลองหนองระมาน (ที่ถนนนายชำนาญ อยู่สม) กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๙๐ เมตร งบประมาณ ๒๗๕,๐๐๐ บาท เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมค่ะ</p>									
นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น ประธานสภาเทศบาล	<p>ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในโครงการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคูส่งน้ำ พร้อมวางท่อ ถนนสายคลองป้าร้อย</p>									

โค้ง หมู่ที่ ๘ จากถนนสายเอเชีย ถึงคั่นคลองชัยนาท-ป่าสัก (ที่นายนายสมคิด ชัยบุรินทร์) และถึงคลองหนองระมาน (ที่นายนายชำนาญ อยู่สม) กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๙๐ เมตร งบประมาณ ๒๗๕,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ	๙	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๑	เสียง

โครงการที่ ๗ โครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อ สายท่อกระโดน หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายไพรัช เสืออินทร์ ถึง (ที่นา พ.อ.อ.ประไพร์ ศรีพันธ์) กว้างเฉลี่ย ๒.๓๐-๒.๕๐ เมตร ยาว ๒,๓๔๖ เมตร งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอต่อที่ประชุมครับ

นางสาวปัทมา นุ่นประสิทธิ์  
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม การประชุมทุกท่าน ค่ะ ดิฉันขอเสนอโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อม วางท่อ สายท่อกระโดน หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายไพรัช เสืออินทร์ ถึง (ที่นา พ.อ.อ.ประไพร์ ศรีพันธ์) กว้างเฉลี่ย ๒.๓๐-๒.๕๐ เมตร ยาว ๒,๓๔๖ เมตร งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมค่ะ

นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น  
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในโครงการก่อสร้าง ดังกล่าวหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่าย ขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อ สายท่อกระโดน หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายไพรัช เสืออินทร์ ถึง (ที่นา พ.อ.อ.ประไพร์ ศรีพันธ์) กว้างเฉลี่ย ๒.๓๐-๒.๕๐ เมตร ยาว ๒,๓๔๖ เมตร งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ	๙	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๑	เสียง

โครงการที่ ๘ โครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำ สายทำน้ำ หมู่ที่ ๓ จากคลอง ชัยนาท-ป่าสัก ที่นางนางโปรย แสงดอกไม้ ถึงตำบลเขาแก้ว-ทำน้ำ ที่นาย บัว ด้วงน้อย กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐-๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๖๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอต่อที่ประชุมครับ

นางสาวปัทมา นุ่นประสิทธิ์  
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม การประชุมทุกท่าน ค่ะ ดิฉันขอเสนอโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำ สาย ทำน้ำ หมู่ที่ ๓ จากคลองชัยนาท-ป่าสัก ที่นางนางโปรย แสงดอกไม้ ถึง ตำบลเขาแก้ว-ทำน้ำ ที่นายบัว ด้วงน้อย กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐-๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๖๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่าย ขาดเงินสะสมค่ะ

นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น  
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในโครงการก่อสร้าง ดังกล่าวหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่าย ขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำ สายทำน้ำ หมู่ที่ ๓ จากคลอง ชัยนาท-ป่าสัก ที่นางนางโปรย แสงดอกไม้ ถึงตำบลเขาแก้ว-ทำน้ำ ที่นาย

บัว ดั่งน้อย กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐-๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๖๐.๐๐ เมตร  
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ	๙	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๑	เสียง

โครงการที่ ๙ โครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำ สายบางตาเพชร หมู่ที่ ๘ จาก  
ถนนสายเอเชีย ที่ดินนายสมพร สนธิ ถึงถนนคันคลองชัยนาท-ป่าสัก ที่นา  
นายเอนก พูลสวัสดิ์ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐-๓.๕๐ เมตร ยาว ๒,๘๖๐.๐๐ เมตร  
งบประมาณ ๗๔,๐๐๐บาท ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอต่อที่ประชุมครับ

นางสาวปัทมา นุ่นประสิทธิ์  
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม  
การประชุมทุกท่าน ค่ะ ดิฉันขอเสนอโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำ สายบาง  
ตาเพชร หมู่ที่ ๘ จากถนนสายเอเชีย ที่ดินนาย สมพร สนธิ ถึงถนนคัน  
คลองชัยนาท-ป่าสัก ที่นา นายเอนก พูลสวัสดิ์ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐-๓.๕๐  
เมตร ยาว ๒,๘๖๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๗๔,๐๐๐บาท เพื่อพิจารณา  
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมค่ะ

นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ดุ่น  
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในโครงการก่อสร้าง  
ดังกล่าวหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่าย  
ขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำ สายบาง ตาเพชร หมู่ที่ ๘ จาก  
ถนนสายเอเชีย ที่ดินนาย สมพร สนธิ ถึงถนนคันคลองชัยนาท-ป่าสัก ที่นา  
นายเอนก พูลสวัสดิ์ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐-๓.๕๐ เมตร ยาว ๒,๘๖๐.๐๐ เมตร  
งบประมาณ ๗๔,๐๐๐บาท โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ	๙	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๑	เสียง

โครงการที่ ๑๐ โครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำ พร้อมวางท่อ สายบาง  
สำโรง หมู่ที่ ๔ จากถนนสายเอเชีย ที่นางนางวรรณฯ แสงเดช ถึง ถนนคัน  
คลองชัยนาท-ป่าสัก ที่นายนายอุทัย ดั่งดวง และจากถนนสายประชาธิปไตย  
(ยุทธศาสตร์) ที่นางนางกำไล ท่วมสุวรรณ ถึงที่นางนางลำไย แสงน้ำผึ้ง กว้าง  
เฉลี่ย ๒.๕๐-๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๘๐ เมตร งบประมาณ ๗๑,๐๐๐บาท  
ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอต่อที่ประชุมครับ

นางสาวปัทมา นุ่นประสิทธิ์  
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม  
การประชุมทุกท่าน ค่ะ ดิฉันขอเสนอโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำ พร้อม  
วางท่อ สายบางสำโรง หมู่ที่ ๔ จากถนนสายเอเชีย ที่นางนางวรรณฯ  
แสงเดช ถึง ถนนคันคลองชัยนาท-ป่าสัก ที่นายนายอุทัย ดั่งดวง และจาก  
ถนนสายประชาธิปไตย (ยุทธศาสตร์) ที่นางนางกำไล ท่วมสุวรรณ ถึงที่นางนาง  
ลำไย แสงน้ำผึ้ง กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐-๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๘๐ เมตร  
งบประมาณ ๗๑,๐๐๐ บาท เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมค่ะ

นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น  
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในโครงการก่อสร้าง  
ดังกล่าวหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่าย  
ขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำ พร้อมวางท่อ สายบางลำโรง  
หมู่ที่ ๔ จากถนนสายเอเชีย ที่นางนางวรรณมา แสงเดช ถึง ถนนคันคลอง  
ชัยนาท-ป่าสัก ที่นายนายอุทัย ดั่งดวง และจากถนนสายประชาธิปไตย  
(ยุทธศาสตร์) ที่นางนางกำไล ท้วมสุวรรณ ถึงที่นางนางลำไย แสงน้ำผึ้ง กว้าง  
เฉลี่ย ๒.๕๐-๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๘๐ เมตร งบประมาณ ๗๑,๐๐๐ บาท  
โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ	๙	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๑	เสียง

โครงการที่ ๑๑ โครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อ สาย  
ประชาธิปไตย (ยุทธศาสตร์) ทิศตะวันตก ม.๑-ม.๗ จาก ถนนท่าไทร-เขาแก้ว  
ถึง ถนนสายหนองตาเกือก หมู่ที่ ๗ กว้าง เฉลี่ย ๓.๐๐-๓.๕๐ เมตร ยาว  
๓,๑๘๖ เมตร งบประมาณ ๒๖๔,๐๐๐ บาท ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอต่อที่  
ประชุมครับ

นางสาวปัทมา นุ่นประสิทธิ์  
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม  
การประชุมทุกท่าน ค่ะ ดิฉันขอเสนอโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อม  
วางท่อ สายประชาธิปไตย (ยุทธศาสตร์) ทิศตะวันตก ม.๑-ม.๗ จาก ถนนท่า  
ไทร-เขาแก้ว ถึง ถนนสายหนองตาเกือก หมู่ที่ ๗ กว้าง เฉลี่ย ๓.๐๐-๓.๕๐  
เมตร ยาว ๓,๑๘๖ เมตร งบประมาณ ๒๖๔,๐๐๐ บาท เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
จ่ายขาดเงินสะสมค่ะ

นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น  
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในโครงการก่อสร้าง  
ดังกล่าวหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่าย  
ขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อ สายประชาธิปไตย  
(ยุทธศาสตร์) ทิศตะวันตก ม.๑-ม.๗ จาก ถนนท่าไทร-เขาแก้ว ถึง ถนนสาย  
หนองตาเกือก หมู่ที่ ๗ กว้าง เฉลี่ย ๓.๐๐-๓.๕๐ เมตร ยาว ๓,๑๘๖ เมตร  
งบประมาณ ๒๖๔,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ	๙	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๑	เสียง

โครงการที่ ๑๒ โครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อ สายรางหมัน หมู่  
ที่ ๑ จากถนนท่าไทร-เขาแก้ว ถึงเขตติดต่อตำบลชีน้ำร้าย กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐  
เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท ขอเชิญท่านนายกฯ  
เสนอต่อที่ประชุมครับ

นางสาวปัทมา นุ่นประสิทธิ์  
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม  
การประชุมทุกท่าน ค่ะ ดิฉันขอเสนอโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อม  
วางท่อ สายรางหมัน หมู่ที่ ๑ จากถนนท่าไทร-เขาแก้ว ถึงเขตติดต่อตำบลชี

นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น ประธานสภาเทศบาล	น้ำรัย กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมค่ะ									
มติที่ประชุม	<p>ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในโครงการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อ สายรางหมัน หมู่ที่ ๑ จากถนนท่าไทร-เขาแก้ว ถึงเขตติดต่อดำบลชีน้ำรัย กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาทโปรดยกมือขึ้น</p> <table border="0"> <tr> <td>-เห็นชอบ</td> <td>๙</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>-ไม่เห็นชอบ</td> <td>-</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>-งดออกเสียง</td> <td>๑</td> <td>เสียง</td> </tr> </table> <p><u>โครงการที่ ๑๓</u> โครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อ สายศาลาขาว หมู่ที่ ๔ จากถนนสายเอเชีย ที่นางสาวสำเนียง สังข์มี ถึงถนนคันคลองชัยนาท-ป่าสัก ที่นางสาวกาหลง เกิดทอง กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๒๕.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๓๘,๐๐๐ บาท ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอต่อที่ประชุมครับ</p>	-เห็นชอบ	๙	เสียง	-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	-งดออกเสียง	๑	เสียง
-เห็นชอบ	๙	เสียง								
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง								
-งดออกเสียง	๑	เสียง								
นางสาวปัทมา นุ่นประสิทธิ์ นายกเทศมนตรี	กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ค่ะ ดิฉันขอเสนอโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อ สายศาลาขาว หมู่ที่ ๔ จากถนนสายเอเชีย ที่นางสาวสำเนียง สังข์มี ถึงถนนคันคลองชัยนาท-ป่าสัก ที่นางสาวกาหลง เกิดทอง กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๒๕.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๓๘,๐๐๐ บาท เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมค่ะ									
นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น ประธานสภาเทศบาล	ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในโครงการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อ สายศาลาขาว หมู่ที่ ๔ จากถนนสายเอเชีย ที่นางสาวสำเนียง สังข์มี ถึงถนนคันคลองชัยนาท-ป่าสัก ที่นางสาวกาหลง เกิดทอง กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๒๕.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๓๘,๐๐๐บาท โปรดยกมือขึ้น									
มติที่ประชุม	<table border="0"> <tr> <td>-เห็นชอบ</td> <td>๙</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>-ไม่เห็นชอบ</td> <td>-</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>-งดออกเสียง</td> <td>๑</td> <td>เสียง</td> </tr> </table> <p><u>โครงการที่ ๑๔</u> โครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อ สายหนองขาหย่าง หมู่ที่ ๔ ที่นางสาวสงวน โพธิ์ตุ่น ถึงที่นายนันทวุฒิ เรืองมาลัย กว้างเฉลี่ย ๑.๗๐-๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอต่อที่ประชุมครับ</p>	-เห็นชอบ	๙	เสียง	-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	-งดออกเสียง	๑	เสียง
-เห็นชอบ	๙	เสียง								
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง								
-งดออกเสียง	๑	เสียง								
นางสาวปัทมา นุ่นประสิทธิ์ นายกเทศมนตรี	กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ค่ะ ดิฉันขอเสนอโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อ สายหนองขาหย่าง หมู่ที่ ๔ ที่นางสาวสงวน โพธิ์ตุ่น ถึงที่นายนาย									

นันทวุฒิ เรืองมาลัย กว้างเฉลี่ย ๑.๗๐-๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร  
 งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมค่ะ

นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น  
 ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในโครงการก่อสร้าง  
 ดังกล่าวหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่าย  
 ขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อ สายหนองซาหย่าง  
 หมู่ที่ ๔ ที่นางสงวน โพธิ์ตุ่น ถึงที่นาย นันทวุฒิ เรืองมาลัย กว้างเฉลี่ย  
 ๑.๗๐-๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท  
 โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ	๙	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๑	เสียง

โครงการที่ ๑๕ โครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อ สายหนอง  
 ตาเกือก หมู่ที่ ๗ จากถนนสายเอเชียบริเวณบ้านนายวีระ ศรีบรรประเสริฐ  
 ถึงถนนคันคลองชัยนาท-ป่าสัก (ที่นางม้วน เรืองบุรพ) กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐  
 เมตร ยาว ๒,๗๓๕ เมตร งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐บาท ขอเชิญท่านนายกฯ  
 เสนอต่อที่ประชุมครับ

นางสาวปัทมา นุ่นประสิทธิ์  
 นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม  
 การประชุมทุกท่าน ค่ะ ดิฉันขอเสนอโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อม  
 วางท่อ สายหนองตาเกือก หมู่ที่ ๗ จากถนนสายเอเชียบริเวณบ้านนายวีระ  
 ศรีบรรประเสริฐ ถึงถนนคันคลองชัยนาท-ป่าสัก (ที่นางม้วน เรืองบุรพ)  
 กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒,๗๓๕ เมตร งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐บาท  
 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมค่ะ

นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น  
 ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในโครงการก่อสร้าง  
 ดังกล่าวหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่าย  
 ขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อ สายหนองตาเกือก  
 หมู่ที่ ๗ จากถนนสายเอเชียบริเวณบ้านนายวีระ ศรีบรรประเสริฐ ถึงถนน  
 คันคลองชัยนาท-ป่าสัก (ที่นางม้วน เรืองบุรพ) กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร  
 ยาว ๒,๗๓๕ เมตร งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐บาท  
 โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ	๙	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๑	เสียง

โครงการที่ ๑๖ โครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อ หมู่ที่ ๖ บริเวณ  
 สายหนองระมาน จากถนนสายเอเชีย ถึงถนนคันคลองชัยนาท-ป่าสัก (ที่นา  
 นางม้วน เรืองบุรพ) กว้างเฉลี่ย ๒.๓๐-๒.๖๐ เมตร ยาว ๓,๑๗๕ เมตร  
 งบประมาณ ๑๖๙,๐๐๐ บาท ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอต่อที่ประชุมครับ

นางสาวปัทมา นุ่นประสิทธิ์  
 นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม  
 การประชุมทุกท่าน ค่ะ ดิฉันขอเสนอโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อม

วางท่อ หมู่ที่ ๖ บริเวณสายหนองระมาน จากถนนสายเอเชีย ถึงถนนคันคลองชัยนาท-ป่าสัก (ที่นางาม้วน เรืองบุรพ) กว้างเฉลี่ย ๒.๓๐-๒.๖๐ เมตร ยาว ๓,๑๗๕ เมตร งบประมาณ ๑๖๙,๐๐๐ บาท เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมค่ะ

นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น  
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในโครงการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อ หมู่ที่ ๖ บริเวณสายหนองระมาน จากถนนสายเอเชีย ถึงถนนคันคลองชัยนาท-ป่าสัก (ที่นางาม้วน เรืองบุรพ) กว้างเฉลี่ย ๒.๓๐-๒.๖๐ เมตร ยาว ๓,๑๗๕ เมตร งบประมาณ ๑๖๙,๐๐๐ บาทโปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ	๙	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๑	เสียง

โครงการที่ ๑๗ โครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อ สายหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑ จากถนนท่าไทร-เขาแก้ว ที่นางาม้วน เทียนขอ ถึงที่นายนายกนก ยอดมนต์ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐-๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๔๘ เมตร งบประมาณ ๕๕,๐๐๐บาท ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอต่อที่ประชุมครับ

นางสาวปัทมา นุ่นประสิทธิ์  
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ค่ะ ดิฉันขอเสนอโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อ สายหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑ จากถนนท่าไทร-เขาแก้ว ที่นางาม้วน เทียนขอ ถึงที่นายนายกนก ยอดมนต์ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐-๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๔๘ เมตร งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมค่ะ

นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น  
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในโครงการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อ สายหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑ จากถนนท่าไทร-เขาแก้ว ที่นางาม้วน เทียนขอ ถึงที่นายนายกนก ยอดมนต์ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐-๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๔๘ เมตร งบประมาณ ๕๕,๐๐๐บาท โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ	๙	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๑	เสียง

โครงการที่ ๑๘ โครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อ สายหนองเสือปลา หมู่ที่ ๑ จากถนนท่าไทร-เขาแก้ว ที่นายนายสง่า บุญถึง ถึงตำบลชีน้ำร้าย ที่นายนายประหยัด ทาระลาภ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๙๖.๐๐ เมตร งบประมาณ ๗๑,๐๐๐บาท ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอต่อที่ประชุมครับ

นางสาวปัทมา นุ่นประสิทธิ์  
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ค่ะ ดิฉันขอเสนอโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อมวาง

ท่อ สายหนองเสือปลา หมู่ที่ ๑ จากถนนท่าไทร-เขาแก้ว ที่นายนายสง่า บุญถึง ถึงตำบลชีน้ำร้าย ที่นายนายประหยัด ทาระลาภ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๙๖.๐๐ เมตร งบประมาณ ๗๑,๐๐๐ บาท เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมค่ะ

นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น  
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในโครงการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อ สายหนองเสือปลา หมู่ที่ ๑ จากถนนท่าไทร-เขาแก้ว ที่นายนายสง่า บุญถึง ถึงตำบลชีน้ำร้าย ที่นายนายประหยัด ทาระลาภ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๙๖.๐๐ เมตร งบประมาณ ๗๑,๐๐๐บาท โปรดยกมือขึ้น

#### มติที่ประชุม

-เห็นชอบ	๙	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๑	เสียง

เราก็ได้ดำเนินการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้วทั้งหมด ๑๘ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๒๖๒,๐๐๐ บาท

#### ระเบียบวาระที่ ๖

#### เรื่องอื่นๆ

นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น  
ประธานสภาเทศบาล

สำหรับระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอญัตติเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่าน สท.กนก ยอดมนต์ ครับ

นายกนก ยอดมนต์  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ผมกนก ยอดมนต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ วันนี้การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมก็ลุล่วงไปด้วยดี ในการขุดลอกคูคลอง ผมพิจารณาแล้วว่า หากผู้รับจ้างลงงาน ผมอยากให้เทศบาลแจ้งหรือประกาศให้ชาวบ้านก่อนจะดำเนินการขุดเส้นไหน เจ้าของพื้นที่จะได้ลงไปดู เพื่อทำให้ปัญหาเกิดขึ้นน้อยลง ผมเองก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาอะไร และกรณีถนนเวลาเราขุดลอกคูคลอง เราสามารถนำดินที่ขุดลอกมาถมบนถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อได้หรือไม่ หรือถนนตรงไหนต่ำผมก็อยากถมให้เสมอกันป้องกันน้ำท่วมขัง ผมขอนำเรียนท่านครับ

นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น  
ประธานสภาเทศบาล  
นางสาวปัทมา นุ่นประสิทธิ์  
นายกเทศมนตรี

ขอบคุณท่าน สท.กนก ครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านค่ะ จะเห็นได้ว่าในโครงการไม่มีการคำนวณค่าขนย้าย ถ้าจะทำได้ก็คืออย่างที่ท่านบอกคือ เจ้าของที่นาต้องอยู่และขอความอนุเคราะห์กับผู้รับจ้าง เพราะการขนย้ายมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้วย ถ้าผู้รับจ้างยินดีให้บริการก็จะสะดวก ก็นำเรียนว่าโครงการที่อนุมัติไปเป็นการขุดลอกและวางท่อ เรื่องการขนย้ายไม่มีการปรากฏ เพราะฉะนั้นหากคุยกันได้ก็คงจะดีอย่างที่ท่านว่า และการเข้างานแต่ละโครงการไม่พร้อมกัน จึงไม่สามารถบอกช่วงระยะเวลาได้แน่นอนค่ะ จึงขอนำเรียนให้ท่านทราบค่ะ



นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น  
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดเสนอญัตติเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  
เชิญ สท.ชูชาติ จิวแหยม ครับ

นายชูชาติ จิวแหยม  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ ท่านปลัดเทศบาล กองช่าง และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยกันทำงานในเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เพราะเราต้องสำรวจถึง ๒ เทียว ผมเองก็ร่วมกันสำรวจด้วย ก็ถือว่าครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ประสิทธิภาพและข้อผิดพลาดไม่ค่อยมี ผมก็ขอชื่นชมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และก็มีอีกเรื่อง เนื่องจากผมเป็นคณะอนุกรรมการอำนวยการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดชัยนาท คราวนั้นได้เข้าร่วมการประชุม มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานก็ได้รับข้อมูลมาในเรื่องของการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีทั้งหมด ๖๑ หน่วยงาน ซึ่งเทศบาลตำบลโพธิ์ตากก็ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดี ก็ถือว่าน่ายินดีนะครับ และได้หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาว่าหากมีการประชุม ขอให้หัวหน้าส่วนราชการไปเพราะหากฝากลูกน้องไปบางทีก็ได้รับข้อมูลกลับมาไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจนจนทำให้การทำงานเกิดความผิดพลาด และในการตอบแบบสอบถามต่างๆ ขอให้ตอบให้ครบถ้วน และเรื่องที่สามที่ผมอยากหารือ คือ ที่ท่านนายกฯ นำเรียนต่างๆ ในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมด ๑๘ โครงการ ผมว่าเวลาทำงานจริงจะมีปัญหา เพราะเนื่องจากไม่มีค่านวนค่าขนย้าย แล้วเราจะนำดินไปวางไว้ตรงไหน หากเราวางบนถนนก็จะเป็นทำเป็นคันอีกอย่างที่เราเคยทำๆกันมา เวลาหน้าฝน ฝนตกลงมาน้ำก็จะไม่ไหลลงคลอง ทำให้เกิดน้ำท่วมขังถนนและถนนชำรุด และเรื่องต้นไม้ที่อยู่ริมถนนริมคลอง บางโครงการก็อยู่ชิดคันคลองไป ทำให้เราเข้าไปดำเนินการไม่ได้ เราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร หรือจะขอความร่วมมือทางผู้นำท้องที่ในการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนอย่างไร ผมจึงอยากขอฝากผู้นำท้องที่ช่วยประชาสัมพันธ์เพราะเท่าที่ผมสังเกตจะเห็นว่าชาวบ้านตัดต้นไม้โยนลงคูคลองกันหมด ซึ่งตรงนี้จะทำให้เปลืองงบประมาณการขุดลอกคูคลองบ่อยๆ เพราะหากเราช่วยกันบำรุงรักษาเราสามารถนำเงินตรงนี้ไปพัฒนาส่วนอื่นๆได้อีกเยอะเลย ผมจึงขอหารือเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น  
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ ท่าน สท.ชูชาติ ครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ

นางสาวปัทมา นุ่นประสิทธิ์  
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านค่ะ อย่างที่บอกแล้วว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้าง ส่วนเรื่องต้นไม้ จุดที่ปลูกกันหมู่ที่ ๗ เขาไม่ได้ปลูกบนคันนา แต่ปลูกบนถนนหนองตาเกือก ซึ่งเวลาขุดลอกคูคลอง คนที่เสียประโยชน์คือชาวนา พอพูดเขาก็โกรธเหมือนกัน แต่ก็ต้องขอบคุณท่านกำนันที่ได้มีการพูดคุยกันแล้ว และบางสวนก็ได้มีการ

ดำเนินการมาตัดต้นไม้ออกไปแล้วบ้าง อย่างไรก็ตามก็ยังมีอีกหลายจุดยังไม่ได้ดำเนินการตัด เราจึงทำได้เพียงทำความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ให้แก่ชาวบ้าน ส่วนเรื่องต้นไม้เป็นเรื่องของจิตสำนึกล้วนๆ จริงๆเราไปไหนเลยก็ได้ หากอยากเรียกร้องก็ไปฟ้องเอา เพราะมีเซนนั้นน้ำก็ไม่สามารถไหลไปได้โดยสะดวก ขอขอบคุณค่ะ

นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น  
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอญัตติเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  
เชิญท่าน สท.กนก ยอดมนต์ ครับ

นายกนก ยอดมนต์  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ผมขอเสริมนิดนึง ช่วงนี้เป็นช่วงแล้ง หากเรารีบดำเนินการโดยเร็ว ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็จะน้อย คือ ลักษณะที่ว่าช่วงนี้เราสามารถวิ่งบนถนนและลงคันนาได้ เราสามารถใช้แบ็คโฮวิ่งได้ตลอด เพราะยังไม่มีมีการปลูกข้าว และชาวนาส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือกับเราดี มีแค่ไม่กี่รายเท่านั้นที่มีปัญหา ผมจึงขอนำเรียนครับ

นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น  
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่าน สท.กนก ยอดมนต์ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอญัตติเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มี ทางผู้นำท้องที่มีเรื่องใดอยากฝากไว้หรือไม่ครับ  
เชิญท่านก้านันครับ

นายพนพล พรหมแก้ว  
กำนันตำบลโพนางคำออก

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ผมขอย้อนไปที่วาระที่ ๓ นะครับ มาตราและวิธีการป้องกันอัคคีภัยภายในตำบลโพนางคำออก ผมได้เสนอไปแล้วนะครับ เกี่ยวกับจุดเติมน้ำ และในเรื่องของการแจ้งเตือนในชุมชนอาจจะใช้เป็นสัญญาณเตือนให้ชาวบ้านได้ทราบ ป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉิน และชาวบ้านสามารถรวมพลได้ สัญญาณเตือนก็เป็นสิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง ในเรื่องของจุดรวมพล เพราะว่าถ้าเราเปิดสัญญาณเตือนแล้ว จะได้มีการชักซ้อมกันว่าสัญญาณเตือนแบบนี้ต้องไปรวมพลอยู่ตรงไหน การใช้เส้นทางจะวิ่งออกทางไหนเข้าทางไหน ไม่ให้เกิดความสับสน จึงขอฝากเรื่องสัญญาณเตือนและจุดรวมพลไว้ด้วยครับ และอีกเรื่องหนึ่งที่เราประชุมกันเมื่อก็ในการประชาสัมพันธ์เรื่องการตัดไม้ในการดำเนินการขุดลอกคูคลอง ในส่วนนี้ชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของกฎหมายต่างๆ ตลอดทั้งสมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าร่วมการประชุมกับเราทุกเดือนก็ไม่ทราบข้อกฎหมายเช่นกัน หากมีส่วนของราชการหรือทางเจ้าหน้าที่เทศบาลไปเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนร่วมกับเรา เพื่อให้ชาวบ้านได้ซักถาม ชี้แจง หรือพูดคุยกันก็จะ เป็นทางออกที่ดี ผมจึงขอฝากไว้เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

นายพจน์ธนพนธ์ โพธิ์ตุ่น  
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านก้านันครับ มีท่านใดจะเสนอญัตติเพิ่มเติมในวาระอื่นหรือไม่  
หากไม่มี ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมครับ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายงานการประชุม  
 (นายนิรุจน์ เรืองมาลัย)  
 เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 (นายพจน์ธนพันธ์ โพธิ์ตุ่น)  
 ประธานสภาเทศบาล

คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลโพนางคำออก ได้ตรวจรายงานการประชุม  
 สภาเทศบาลตำบลโพนางคำออก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้ว  
 เห็นว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายกนก ยอดมนต์)  
 สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางม่วย บุญธรรม)  
 สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นายมานะ สุขโก)  
 สมาชิกสภาเทศบาล